



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางทิพย์วิมล ตั้งชูทวีทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๐๒๓	กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
๒.	นายสายัณห์ ตรีผล	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๘๖๗	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
๓.	นายเอกรัฐ คำวิไล	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๗๔๗	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้.....

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ลำดับที่ ๑ - ๓ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน
นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการ
คัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วัน
ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อารมณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของ ผลงาน	
๑	นางทิพย์วิมล ตั้งชูวิทย์ทรัพย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข		เลื่อน ระดับ		
		นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๗๐๒๘	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	๒๗๐๒๓			
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง การพัฒนารูปแบบคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพแบบบูรณาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดจันทบุรี						๘๐%
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดจันทบุรี						
๒	นายสายัณห์ ตรีผล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ		จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน		เลื่อน ระดับ		
		นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๗๓๐๑	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๒๗๘๖๗			
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใต้แนวคิดระบบสุขภาพหนึ่งเดียว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี						๑๐๐%
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แนวคิดระบบสุขภาพหนึ่งเดียว ของอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี						
๓	นายเอกรัฐ คำวิไล	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลคมบาง		จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม		เลื่อน ระดับ		
		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ)	๒๗๗๒๗	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๒๗๗๔๗			
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : กรณีผู้ที่อ้วนและมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ตำบลคมบางและตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี						๑๐๐%
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังโดยการใช้รูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)						